



# บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ว ๘๐

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน ที่ปรึกษาอธิการบดี(นางศรีกุล นันทะชมภู)/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการสำนักงาน

สืบเนื่องจากคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติให้ทบทวนผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยให้หารือในกลุ่มย่อย และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีอีกครั้งหนึ่ง นั้น

ในการนี้ สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ประชุมหารือกับผู้อำนวยการกองศูนย์ สำนักงาน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อทบทวนผู้รับผิดชอบโครงสร้างองค์กรและตัวบ่งชี้ในการจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน ให้ปรับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดจัดทำร่าง SAR เป็นไฟล์ word พร้อม link เอกสารอ้างอิงให้เรียบร้อย และส่งให้สำนักงานคุณภาพฯ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในการบันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากรในระบบ e-manage เพื่อใช้ประกอบการจัดทำตัวบ่งชี้ที่ ๘ ระบบการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา และตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ จำนวนครั้งเฉลี่ยที่บุคลากรได้รับการพัฒนาต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด ซึ่งได้มีมติแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลไปแล้วตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบการมอบหมายงานในการจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปี ๒๕๖๐ และส่งข้อมูลให้สำนักงานคุณภาพฯ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒. ให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรในระบบ e-manage ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๗ วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ และให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา บันทึกข้อมูลพัฒนาบุคลากรในหัวข้อ “การนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในงานอย่างไร” ในระบบ e-manage ด้วย

๓. ให้สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยที่ปรึกษาอธิการบดี (นางศรีกุล นันทะชมภู) เป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการหรือผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด เป็นคณะทำงาน และสำนักงานคุณภาพฯ เป็นเลขานุการ เพื่อติดตามการจัดทำ SAR ของสำนักงานอธิการบดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(นางพัชรี คำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี